

BÀI VIẾT VỀ GƯƠNG “ NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đúng vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Nhiều trong số họ là thầy, cô giáo - những người mang sứ mệnh trồng người mà toàn xã hội đã tin tưởng trao cho, những người thầy không quản khó nhọc, hết mình vì học sinh thân yêu. Tôi muốn nói đến một người như thế, một tấm gương học tập và làm theo lời Bác. Cũng là một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đó chính là lãnh đạo của tôi, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Giang Biên thân yêu.



Đồng chí Trần Thị Thanh Hương là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với nghề, làm theo lời Bác, điển hình trong công tác quản lý và là hình mẫu lí tưởng của người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. Những năm qua, đồng chí Trần Thị Thanh Hương đã cùng với đồng chí Hiệu trưởng phối hợp với các giáo viên, nhân viên xây dựng Hội đồng sư phạm nhà trường thành một tập thể đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm. Đồng thời, với cương vị là chủ tịch công đoàn, đồng chí luôn quan tâm đến hoàn cảnh, nguyện vọng từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện để họ công tác tốt. Về chuyên môn, đồng chí luôn đi đầu trong việc vận dụng nhiều phương pháp mới để nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên trong trường. Ngoài ra, đồng chí còn dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, viết sáng kiến chuyên môn ... để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Đặc biệt, vận dụng tốt các biện pháp quản lý bằng kế hoạch, bằng pháp chế; hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của Nhà nước và ngành giáo dục. Để công tác quản lý đạt hiệu quả cao, ngoài trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, bản thân đồng chí tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý phó Hiệu trưởng; các lớp tập huấn do ngành giáo dục tổ chức để nắm bắt tình hình, cải tiến công tác quản lý tại đơn vị mình. Nhờ vậy, trong những năm qua công tác quản lý của trường luôn thường xuyên được đổi mới một cách rõ rệt. Nhờ sự tâm huyết với sự nghiệp trồng người nên trong nhiều năm học đồng chí Trần Thị Thanh Hương đã đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”.



Đồng chí Trần Thị Thanh Hương (đứng thứ 5 từ trái sang) nhận bằng khen.

Với cương vị là phó hiệu trưởng đồng chí đã chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục, trong đó nổi bật là phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”... Từ những lời ăn tiếng nói nhẹ nhàng đầy trách nhiệm đến những việc làm nhỏ nhất như: Cùng các giáo viên, nhân viên trong trường tham gia trồng cây xanh để hưởng ứng phong trào “ Trường học xanh, sạch, đẹp”.



Một điều đáng quý hơn cả, đó là tình cảm mà đồng chí Trần Thị Thanh Hương dành cho đồng nghiệp, một sự lắng nghe chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Đồng chí dành cho chúng tôi những lời động viên, khích lệ, những lời góp ý chân thành nhất. Đó không đơn giản là quan hệ lãnh đạo với cấp dưới mà là tình bạn, tình đồng chí, tình anh chị em cao cả. Hội đồng giáo dục nhà trường đều quý mến đồng chí phó bởi cô là một tấm gương sáng trong công tác quản lý, tạo sức mạnh bằng tinh thần đoàn kết với tác phong giản dị, yêu thương và luôn giúp đỡ đồng nghiệp một cách chân tình.

Mặc dù với cương vị lãnh đạo bận trăm công nghìn việc nhưng khi trở về nhà đồng chí lại làm tròn vai một người mẹ đảm đang, một người con dâu hiếu thảo. Đồng chí luôn biết cách sắp xếp để dành thời gian cho 2 cô con gái xinh xắn của mình. Cũng nhờ có sự quan tâm của mẹ mà 2 con của cô luôn đạt được nhiều kết quả cao trong học tập.

Ai đó đã từng nói: “Một thầy cô giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác”. Mỗi lần nghe câu nói ấy trong lòng tôi lại nghĩ đến người sếp – người chị của mình. Đối với chúng tôi, đồng chí Trần Thị Thanh Hương không chỉ là một người lãnh đạo nhiệt huyết tận tâm đầy năng lực, người chị thẳng thắn chân tình mà còn là một tấm gương sáng để chúng tôi học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho mái trường Tiểu học Giang Biên dấu yêu này.